



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๓๕๗

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(Handwritten signature)

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทผ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๔๙ ปีที่ ๓๐

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

กทผ. ชี้แจง

- ❖ กทผ.เดินทางจัดเก็บผักตบชวา-วัชพืชในคลองต่อเนื่อง พร้อมตั้งชมรมคนริมน้ำร่วมรักษาคลอง
- ❖ คัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดเชื่อมโยงตลาดเขตบางแคต่อเนื่อง-กำชับผู้ค้าและประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T
- ❖ ศปถ.กทผ.แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน - สร้างแกนนำรณรงค์ขับขี่อย่างปลอดภัย
- ❖ กทผ.เดินทางจัดเก็บผักตบชวา-วัชพืชในคลองต่อเนื่อง พร้อมตั้งชมรมคนริมน้ำร่วมรักษาคลอง
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนรักษาความสะอาด จัดเก็บ และกำจัดผักตบชวาในคลอง คู ลำราง ลำกระโดงในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมจำนวน ๑,๙๘๔ คู คลอง ความยาวรวม ๒,๗๖๐ กิโลเมตร ครอบคลุมทุกคู คลอง ในความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า ๓ รอบ/คู คลอง/ปี และคลองสายหลักจัดเก็บ ขยะวัชพืชผักตบชวาเป็นประจำทุกวัน โดยในปี ๒๕๖๓ จัดเก็บผักตบชวาได้จำนวน ๕๓๕,๕๐๓ ตัน ขณะเดียวกันได้จัดทำ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคู คลอง คู ลำราง ลำกระโดงในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ บำรุงรักษา คู คลอง และแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างยั่งยืน โดยแต่งตั้งชมรมคนริมน้ำให้ครอบคลุมทุกแหล่งน้ำในพื้นที่เขต ที่มีศักยภาพและความเหมาะสม เพื่อร่วมดูแลรักษาสุขภาพคูคลองในพื้นที่เขต รวมถึงรณรงค์ไม่ทิ้งขยะ หรือของเสียลงในคลอง คู ลำราง ลำกระโดง ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการกำจัดผักตบชวาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านโรงเรียน ชุมชน และชมรมคนริมน้ำ โดยให้ความรู้เรื่องผักตบชวา การกำจัดผักตบชวาด้วยวิธีกล ใช้แรงงานและเครื่องจักร เช่น เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ หลีกเลี่ยงไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชผักตบชวา และการทดสอบสารชีวภัณฑ์ร่วมกับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการกำจัดผักตบชวาโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ พืชน้ำ พืชน้ำ พืชอาศัยอื่น ๆ และปลอดภัย ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสารชีวภัณฑ์กำจัดผักตบชวาดังกล่าวอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร เพื่อนำมาใช้ใน แหล่งน้ำสาธารณะต่อไป

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น กรุงเทพมหานคร ยังได้จัดเก็บมูลฝอยและผักตบชวา ในแม่น้ำเจ้าพระยาตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม ๗ ถึงสุดเขตบางนา (วัดโยธินประดิษฐ์) ระยะทางรวม ๓๔ กิโลเมตร และบริเวณปากคลองบางกอกน้อยถึงปากคลองมหาสวัสดิ์ ระยะทางรวม ๔.๒ กิโลเมตร โดยจัดเตรียมยานพาหนะ ประกอบด้วย เรือเก็บขนมูลฝอยขนาดใหญ่ จำนวน ๑๕ ลำ และเรือเก็บขนมูลฝอยขนาดเล็ก จำนวน ๓๗ ลำ พร้อมบุคลากร จำนวน ๑๘๗ คน จัดเก็บมูลฝอยและผักตบชวาเป็นประจำทุกวัน สำหรับปริมาณมูลฝอย และผักตบชวาที่จัดเก็บได้เฉลี่ย ๙.๗๒ ตัน/วัน โดยมีสัดส่วนผักตบชวาคิดเป็นร้อยละ ๕๙ ทั้งนี้ ผักตบชวาที่จัดเก็บได้ จะนำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและบางส่วนนำไปผสมกับกิ่งไม้ใบไม้และกากตะกอนสิ่งปฏิกูล เพื่อผลิตเป็น ปุ๋ยอินทรีย์ อีกทั้งยังรณรงค์ส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาแม่น้ำเจ้าพระยา โดยขอความร่วมมือ ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ คู คลอง และที่สาธารณะ ลดและคัดแยกขยะตามหลัก ๓ ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับกรมเจ้าท่าประกาศเตือนห้ามเท ทิ้ง มูลฝอย น้ำมัน หรือเคมีภัณฑ์ สิ่งของ หรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ ลงในแหล่งน้ำสาธารณะ หรือทะเลภายในน่านน้ำไทย เพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ดียิ่งขึ้น

❖ คัดกรอง ...

❖ คัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดเชื่อมโยงตลาดเขตบางแคต่อเนื่อง-กำชับผู้ค้าและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ รายใหม่ ๘๐ ราย ที่ตลาดวันเดอร์ เขตบางแค และในจำนวนดังกล่าวพบผู้ติดเชื้อมีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.นครปฐมว่า กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-๑๙ ในตลาดทุกแห่งในกรุงเทพฯ รวมถึงติดตามตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่มีความเชื่อมโยงกับการใช้บริการตลาดในเขตบางแค เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคอย่างรวดเร็วและนำเข้าสู่การกักกันไว้เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน ตลอดจนรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันได้สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และประชาชนที่เดินทางไปตลาดในพื้นที่เขตบางแค ได้แก่ ตลาดสิริเศรษฐนนท์ (แสงฟ้าเก้า) ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดภัสสม ตลาดใหม่บางแค และตลาดวันเดอร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.พ. - ๑๓ มี.ค.๖๔ เข้าระบบ BKK Covid-๑๙ <http://bkkcovid๑๙.bangkok.go.th/> หากระบบแจ้งว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง กรุงเทพมหานครจะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยเร็วที่สุด หรือติดต่อสายด่วนสำนักอนามัย กทม. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๒๓๙๓ และ ๐ ๒๒๐๓ ๒๓๙๖ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย อย่างถูกวิธี ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่ แอลกอฮอล์ล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แยกของใช้ส่วนตัว เพื่อป้องกันโรคโควิด-๑๙

นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค กล่าวว่า สำนักงานเขตบางแคได้ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เชิงรุกในพื้นที่เขตบางแคและติดตามตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่มีความเชื่อมโยงกับการใช้บริการตลาดในเขตบางแค เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคอย่างรวดเร็ว ตลอดจนรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชนจากกรณีดังกล่าว โดยในวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๔ ได้ SWAB เก็บตัวอย่าง จำนวน ๗๑๕ ราย ผลการตรวจพบผู้ติดเชื้อ จำนวน ๘๕ ราย จากนั้นเก็บตัวอย่างน้ำลายผู้ค้าในตลาดย่านบางแค จำนวน ๑,๕๐๐ ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างน้ำลายผู้ค้าโดยรอบตลาดบางแค รวมถึงประชาชนผู้มาจับจ่ายซื้อของในตลาดย่านบางแค จำนวน ๑,๕๐๐ ตัวอย่าง ขณะเดียวกันได้วางมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่เขตบางแค และพื้นที่ใกล้เคียง โดยสุ่มตรวจเชิงรุกในสถานประกอบการ ตลาด และชุมชนในพื้นที่เขตบางแค พร้อมประชาสัมพันธ์ แนวทางการป้องกัน การทำความสะอาด การดูแลสภาพแวดล้อมภายในบริเวณสถานที่ต่าง ๆ ทำความสะอาดตลาดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับล้างทำความสะอาดตลาด รวมถึงสถานที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และตัดวงจรการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน นอกจากนี้ ยังได้กำชับตลาดสดและตลาดนัด ในพื้นที่เขตบางแค รวมถึงขอความร่วมมือผู้ค้า/ผู้ซื้อ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) รวมถึงพิจารณามาตรการลดความแออัดและเพิ่มความถ่ายเทอากาศภายในตลาด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้า ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางแคจะร่วมกับผู้ค้าทุกตลาดในย่านบางแคจัดกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดตลาด ในวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๔ หลังจากนั้นจะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๖-๑๘ มี.ค.๖๔ เมื่อตรวจสอบพื้นที่แล้วจะเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๔

นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร ได้กำชับตลาดในความดูแลทั้ง ๑๒ แห่ง ให้ประกาศเสียงตามสายภายในตลาด เพื่อขอความร่วมมือผู้ค้า และประชาชนที่มีความเสี่ยงและเชื่อมโยงกับการใช้บริการตลาดในเขตบางแคให้แสดงตน เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคอย่างรวดเร็วและนำเข้าสู่การกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน ขณะเดียวกันได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในตลาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และกำชับตลาดที่อยู่ในกำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ขอความร่วมมือผู้ค้า/ผู้ซื้อ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) เน้นย้ำ และกำชับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันในตลาด โดยผู้ค้า ผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ รวมถึงผู้ที่เข้าไปใช้บริการในตลาด ต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อเข้าไปใช้บริการ มีจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้า-ออก จุดบริการล้างมือ มีแอลกอฮอล์เจล มีมาตรการเว้นระยะห่าง ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ทำความสะอาดพื้นและพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ ตลอดจนจัดเก็บขยะมูลฝอยให้เรียบร้อยทุกวัน เพื่อความปลอดภัยของผู้ค้าและประชาชน ผู้เข้าไปใช้บริการในตลาด

❖ **ศปด.กทม.แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน - สร้างแกนนำรณรงค์ขับเคลื่อนอย่างปลอดภัย**

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีกรมทางหลวง รายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศ โดยระบุสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งหากจำแนกตามรายจังหวัด พบกรุงเทพฯ เกิดอุบัติเหตุสูงสุดว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปด.กทม.) ได้ขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายใต้ ศปด.ระดับประเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานั้น พร้อมทั้งกำหนดมาตรการจำกัดความเร็วรถในถนนสายต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ด้วยการปฏิบัติผ่านศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเขต (ศปด.เขต) ในการบังคับใช้กฎหมาย และการตั้งจุดตรวจชุมชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ขณะเดียวกันได้เร่งลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในเชิงรุก โดยให้ ศปด.เขตนำร่อง ๑ เขต ๑ โซน ปลอดภัยด้วย การแก้ไขจุดเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ๗๓ จุด และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขอีก ๑๐๐ จุด ซึ่งที่ผ่านมาได้แก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงตามหลักวิศวกรรมจราจรทั้งกายภาพถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายสัญญาณไฟทางสีตีเส้นเครื่องหมายจราจร รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในจุดเสี่ยงภัยต่าง ๆ เช่น Guard Rail สัญญาณไฟจราจรทางข้าม Safety Roller Barrier Cushion Tank เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นต้นแบบที่จะขยายการดำเนินการไปยังพื้นที่ ๕๐ เขตต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากทม.ได้รณรงค์ลดอุบัติเหตุมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๓ ได้รณรงค์ทุกเทศกาลแห่งความสุข “ถูกใจ ไม่ถูกเงิน” ๓๖๕ วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุภายใต้แคมเปญ “Stop / Think / Act ถูกใจ ไม่ถูกเงิน” เพื่อให้ทุกคนร่วมตระหนักถึงการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และถอดบทเรียนพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุพร้อมการแก้ไข การแสดงนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี ส่งผลให้ปี ๒๕๖๓ สามารถลดอุบัติเหตุในพื้นที่เขตได้ร้อยละ ๑๐ และในปี ๒๕๖๔ จะรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยจะมุ่งเน้นกลุ่มชุมชนและเยาวชน เพื่อสร้างแกนนำลดอุบัติเหตุทั้ง ๕๐ เขต โดยเลือกพื้นที่นำร่อง ๑๒ ชุมชน เป็นตัวแทน ๖ กลุ่มเขต เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหานี้ โดยเฉพาะการรณรงค์ขับเคลื่อนอย่างปลอดภัยไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด และเมาไม่ขับ ซึ่งเป็นสาเหตุลำดับต้น ๆ ของการเกิดอุบัติเหตุ

สำนักงานเขตทุ่งครุ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงาน
สวนสาธารณะ จำนวน ๑ อัตรา พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน ๔ อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกเท้าย) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่
๒๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๔ ๔๓๘๕ ในวันและเวลา
ราชการ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร